

Số: 195/KHCM

Cư Diê M'ông, ngày 04 tháng 12 năm 2024

## **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12**

### **Phần thứ nhất**

### **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÁNG 11**

#### **1. Tư tưởng chính trị:**

Kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2024)

Đã phát động trong mỗi CB-GV-NV toàn trường là một tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo. Đây mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đảm bảo công tác bảo vệ trật tự an toàn trong nhà trường.

#### **2. Chuyên môn:**

Thực hiện đúng chương trình từ tuần 9 đến 12

Duy trì tốt số lượng và tỉ lệ chuyên cần. Không có HS vắng học nhiều ngày.

Thực hiện đúng tiến độ chương trình. Lồng ghép, tích hợp các nội dung theo quy định.

Các khối đã tổ chức thao giảng, dự giờ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hoàn thành kiểm tra, đánh giá GKI các môn học, Cập nhật lên các phần mềm đúng thời gian.

Đã tổ chức thi tiết đọc thư viện giỏi cấp trường, chọn GV tham gia thi huyện.

Đã cập nhật thông tin vào phiếu điều tra phổ cập GDĐĐT.

Vài Đ/C gửi kế hoạch bài dạy cũng như kế hoạch tuần lên phần mềm chưa kịp thời, trong phai còn nhiều phong chữ

Chưa kiểm tra được chuyên đề Sư phạm

#### **3. Thư viện, thiết bị:**

Sắp xếp đồ dùng và thiết bị dạy học gọn gàng.

#### **4. Công tác khác:**

Đội kết hợp với giáo viên tổ chức HĐTN chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

## **Phần thứ hai**

### **KẾ HOẠCH THÁNG 12**

#### **1. Tư tưởng chính trị:**

Chào mừng 80 năm (22/12/1944- 22/12/2024) ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn.

Tổ chức cho học sinh thăm hỏi gia đình chính sách và nghe truyền thống anh bộ đội cụ Hồ.

#### **2. Chuyên môn:**

Thực hiện chương trình từ tuần 13 đến tuần 17

Giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác duy trì sĩ số, tuyệt đối không để học sinh bỏ học.

Các lớp còn học sinh chưa biết đọc thì cần phải có giải pháp để phụ đạo cho học sinh. Tuyệt đối không để tình trạng học sinh chưa biết đọc.

100% giáo viên cần quan tâm hơn nữa đến nề nếp học tập của học sinh.

Giáo viên tuyệt đối không thu vở bài tập học sinh để lại lớp. Cho học sinh làm bài tập đầy đủ sau mỗi bài học và nhận xét vào vở HS để theo dõi sự tiến bộ của các em.

Các khối nâng cao chất lượng đại trà để chuẩn bị kiểm tra cuối kì I đạt kết quả cao.

Kiểm tra Hoạt động sư phạm (chuyên đề) 3 Đ/C. (Dung (b), Lý, Văn)

GV rà soát lại các loại hồ sơ, bổ sung các hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đạt để trường kiểm tra hồ sơ toàn trường.

Tổ chức ngày hội STEM: nhà trường sẽ thông báo thời gian sau

+ Trưng bày sản phẩm STEM:

Mỗi lớp đều có sản phẩm để trưng bày và có bài viết giới thiệu sản phẩm STEM.

+ Tổ chức thi GVCNG cấp trường (GV tham gia thi Báo cáo biện pháp và tổ chức 1 tiết dạy. (GV tham gia thi in mỗi phần thi làm 3 bộ).

Báo cáo biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại nơi giáo viên đang làm việc.

Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết hoạt động trải nghiệm) theo kế hoạch của Hội thi.

Nộp kế hoạch dạy Quốc phòng-An ninh theo kế hoạch

Khôi trường triển khai cho giáo viên ra đề: mỗi giáo viên ra một đề kiểm tra cuối học kì I cho các môn đánh giá bằng điểm số và tổ chức họp khối tổng hợp một đề chung cho cả khối rồi gửi về cho chuyên môn trước ngày 24/12/2024.

GV rà soát việc thực hiện chương trình. Dạy đúng kế hoạch giáo dục đã lên.

GV dạy có HS khuyết tật làm hoàn thiện hồ sơ kịp theo thời điểm. (Lưu bài kiểm tra, sản phẩm của học sinh).

Hoàn thành các loại hồ sơ theo kế hoạch, đúng thời gian quy định (Thời gian làm việc đến đâu thì cập nhật hồ sơ đến đó, không để tồn đọng).

Đội kết hợp với giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chủ đề chủ điểm.

Ôn tập cho học sinh chuẩn bị tham gia thi Trạng Nguyên Tiếng Việt theo kế hoạch.

Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại Công văn số: 708/SGDDĐT-GDTH ngày 25/5/2020 và tổ chức họp khối nghiêm túc, cần tập trung vào việc dạy - học và đánh giá học sinh theo Thông tư số: 27/2020/TT-BGDĐT.

Tất cả GV NV thực hiện nghiêm túc về giờ giấc và mọi quy chế chuyên môn.

Khối 3: Tổ chức HĐTN Chủ đề tìm hiểu Lịch sử và ý nghĩa lịch sử ngày thành lập QĐNDVN.

### ***3. Thư viện, thiết bị:***

Quản lý tốt việc học sinh mượn sách đọc.

Cho GV mượn đồ dùng và cập nhật vào sổ đầy đủ đúng thời gian.

### ***4. Công tác khác:***

Đội mời cựu chiến binh xã về nói chuyện ngày TLQĐNDVN 22/12

GV, NV đẩy mạnh thông tin chuyển đổi số qua các cổng thông tin điện tử.

Duyệt của hiệu trưởng

Người lên kế hoạch

**P. Hiệu trưởng**

***Lê Thị Hương***

***Khuất Hoàng Phi Anh***